

# กรอบเวลาการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วาระ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เงื่อนไข ให้คณะกรรมการสรรหาทำการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (ข้อ ๘.๔.๓ (๙) ของข้อบังคับฯ)

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต้องสรรหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๑	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
๒	จันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณา ดังนี้ (๑) เลือกเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา (๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการต่าง ๆ ในการสรรหาอธิการบดี (๓) กำหนดสัดส่วนและน้ำหนักสัมพัทธ์ของคุณลักษณะอื่นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้เหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถานภาพของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (๔) กำหนดแบบสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี (๕) กำหนดแนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี <u>ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> (๖) พิจารณาจัดทำร่างประกาศ เกี่ยวกับทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้) เพื่อนำไปประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ทราบโดยทั่วกัน และเตรียมการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ
๓	จันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง อาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕	ประชาสัมพันธ์ทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบ โดยทั่วกันและแจ้งข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้มีการสมัครได้อย่างกว้างขวาง (ให้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนที่จะมีการสมัครและการเสนอชื่อ)
๔	พฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง พุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทาง e-mail ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕	พฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อและประวัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ส่งให้กรรมการสรรหาทุกท่านเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครก่อน
๖	พฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง ศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.	- จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสนอชื่อจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อในสังกัดหน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักงานคณะ/วิทยาลัย ภาควิชา สำนักวิชา ศูนย์ โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันวิจัย ในสังกัดคณะและวิทยาลัย (๒) สำนักงานสถาบัน สำนักงานสำนัก ศูนย์ และฝ่าย ในสังกัดสถาบันและสำนัก รวมทั้งสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายในบัณฑิตวิทยาลัย (๓) สภานักงาน (๔) กอง ศูนย์ สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานการตรวจสอบภายใน (๕) ส่วนงานวิชาการภายใน - ผู้รับผิดชอบการเสนอชื่อผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยงาน รวบรวมรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีทั้งหมด เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ประธานสภานักงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน แล้วแต่กรณี ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๗	จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕	<p>(๑) สำนักงานคณะ/วิทยาลัย ภาควิชา สำนักวิชา ศูนย์ โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบันวิทยุ กลั่นกรองรายชื่อที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นเสนอให้เหลือหน่วยงานละไม่เกิน ๓ ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ประจำคณะหรือวิทยาลัย แล้วแต่กรณี</p> <p>(๒) สำนักงานสถาบัน สำนักงานสำนัก ศูนย์ และฝ่าย ในสังกัดสถาบันและสำนัก สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายในบัณฑิตวิทยาลัยกลั่นกรองรายชื่อที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานนั้นเสนอให้เหลือหน่วยงานละไม่เกิน ๓ ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และ ความเหมาะสมอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน สำนัก หรือ บัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี</p> <p>(๓) ที่ประชุมสภาพนักงานกลั่นกรองรายชื่อที่กรรมการสภาพนักงานเสนอตามคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพ ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ สภามหาวิทยาลัยมุ่งหวัง แล้วกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา</p> <p>(๔) ที่ประชุม ผอ.สำนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภาฯ ผอ.สำนักงานการ ตรวจสอบฯ ผอ.กอง ผอ.ศูนย์ ผอ.สำนักงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน มหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานการตรวจสอบภายใน เสนอ ตามคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยมุ่งหวัง แล้วกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา</p> <p>(๕) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิชาการภายในแต่ละส่วนงานพิจารณารายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานวิชาการภายในนั้น ๆ เสนอ ตามคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยมุ่งหวัง แล้วกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา</p>
๘	อังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี พิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่หน่วยงานในสังกัดเสนอ ตามคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่สภามหาวิทยาลัยมุ่งหวังแล้วกลั่นกรองให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา</p>
๙	พุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕	<p>คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน และ ส่วนงานวิชาการภายใน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ส่วนงาน/องค์กรละ ไม่เกิน ๓ ชื่อ ต่อคณะกรรมการสรรหาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.</p>
๑๐	พฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวม รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากการรับสมัคร และจากการเสนอชื่อโดย ส่วนงาน/องค์กร แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษรทุกชื่อ แล้วส่งให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ</p>
๑๑	ศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕	<p>คณะอนุกรรมการ (กองบริหารงานบุคคล) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ</p>
๑๒	จันทร์ที่ ๑๗ และอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕	<p>เลขานุการประมวลประวัติ ผลงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ เชิงวิเคราะห์แล้วทำบัญชี ขึ้นต้น และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทาง email</p>

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๑๓	จันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชื่อที่มอบหมายให้เลขานุการสืบค้นข้อมูลโดยละเอียดแล้วกลั่นกรองให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชื่อเพื่อดำเนินการทาบทาม
๑๔	จันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ดำเนินการทาบทามและให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามเสนอวิสัยทัศน์และแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เสนอ (จัดส่ง) นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานและเป้าหมายต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๕	ศุกร์ที่ ๑๑ และ/หรือ* เสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  *ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและผู้ตอบ รับการทาบทาม	คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทาม โดยให้เวลาคนละประมาณ ๒ ชั่วโมง
๑๖	ศุกร์ที่ ๑๑ หรือ* เสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  *ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ ๑๕ และ จำนวนผู้สมัครและผู้ตอบรับการ ทาบทาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๒ ชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หรือในกรณีที่มีผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นอย่างชัดเจน อาจกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ ชื่อเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ก็ได้</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ชื่อ (หรือ ๑ ชื่อ) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</li> </ul>
๑๗	วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)
๑๘	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเสนอการขอความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
๑๙	วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมที่พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕)
๒๐	ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕	มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

-----